


คำสดุดีเกียรติคุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์  
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Radiation Biology and Biophysics จาก The University of Rochester ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้เริ่มรับราชการที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้โอนไปรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรับราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ในระหว่างรับราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญ กล่าวคือ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพัฒนาด้าน Nuclear Science ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นได้โอนมารับราชการที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และดำรงตำแหน่งด้านการบริหารที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เช่น ตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานภายนอก และดำรงตำแหน่งจากสมาคม ชมรม มูลนิธิต่าง ๆ เช่น อุปนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย กรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ตินสุลานนท์ จากการปฏิบัติงานบริหารที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ ได้มาช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวคือ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นคนแรกเมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙

ในด้านคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์ มีนโยบายในการบริหารงานมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการจัดระบบบริหารจัดการให้งานลุล่วงสมบูรณ์ กล่าวคือ ในส่วนของงานระดับมหาวิทยาลัย มีการกำหนดและกำกับแผนทั้งด้านนโยบายและแผนปฏิบัติ ในส่วนของงานระดับวิทยาเขต มีนโยบายนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มุ่งใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่รวดเร็วแม่นยำ กระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่หน่วยงานย่อย เน้นการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ ส่วนด้านการบริหารงานวิชาการนั้น มีนโยบายที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งจัดการศึกษาให้สนองความต้องการท้องถิ่นและของสังคมส่วนรวม จัดการศึกษาให้มีลักษณะสากลมีมาตรฐานทางวิชาการ มีนโยบายจัดให้มีองค์กรหลักในการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย มีองค์กรซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมให้มีองค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดทำแผนแม่บทการใช้พื้นที่ทั้ง ๒ ทั้งสองวิทยาเขต มีนโยบายการพึ่งตนเอง มุ่งเน้นจุดมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เชื่อมโยงเครือข่ายแห่งความร่วมมือไปสู่สถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และยังมุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรด้วยการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ในทางปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์ เป็นบุคคลสำคัญที่ได้ดำเนินการให้มีการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙ และในพระราชบัญญัตินี้มีมาตราที่วางหลักการเกี่ยวข้องกับการไม่ต่อนำสงฆ์ได้ให้แก่กระทรวงการคลัง ซึ่งหลักการนี้ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญที่บุกเบิกริเริ่มวางระบบกระบวนการทำงานในด้านการบริหารงาน บริหารคน บริหารพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคได้อย่างเต็มรูป เน้นพัฒนา นโยบายของมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการบริหารปฏิบัติงานให้มีความพร้อม

ในการดำเนินงานให้มีระบบที่ตัวอย่างชัดเจนเพื่อให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เน้นการผลิตบัณฑิต ประยุกต์ พัฒนา และส่งเสริมทั้งด้านการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นผู้สานการขยายพื้นที่จากเฉพาะที่มีวิทยาเขตสงขลา ให้มีวิทยาเขตพัทลุง มุ่งมั่นจัดการแก้ปัญหาในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จากจุดเริ่มต้นของการเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำเนินคงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนมาจวบจนเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน

ในฐานะของการเป็นอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ความชำนาญให้แก่บัณฑิต ในฐานะอธิการบดีเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจ สร้างคน สร้างงาน อย่างเหมาะสม การให้เกียรติผู้ร่วมงาน เห็นคุณค่าของผลงานและผู้ปฏิบัติงาน เหล่านี้ล้วนเป็นพลังของศักยภาพในการบริหารงานให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณให้เจริญก้าวหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์ เป็นผู้ครองตน ครองคน ครองงาน และครองใจ เป็นที่ภาคภูมิใจของนิสิต เป็นที่ชื่นชม เชื่อมั่น ศรัทธา ของมวลมิตรและผู้ร่วมงาน ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณค่าอันควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป